

ที่ อว ๖๘๐๐๖/ว.๐๕๐



สถาบันนโยบายสาธารณะ 18 มค 2565  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 13,00  
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ๙๐๓๓๐

๑๐ มกราคม ๒๕๖๕

**เรื่อง** ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ”  
และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมให้กับผู้สนใจในหน่วยงาน

**เรียน** ผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ตรัง

**สิ่งที่ส่งมาด้วย** ๑. หนังสืออนุมัติโครงการ

๒. แบบฟอร์มลงทะเบียน

การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา ได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนทั้งในด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ประกอบกับ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หมวดที่ ๕ หน้าที่ของรัฐ มาตรา ๕๘ ได้กำหนดให้มีการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม และสุขภาพของประชาชนในชุมชน และจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้องสำหรับโครงการหรือกิจกรรมที่ อาจจะทำให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรง ต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของ ประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมและพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้กล่าวถึงการประเมินผลกระทบ ด้านสุขภาพเช่นกัน โดยกำหนดให้บุคคลหรือคณะบุคคล มีสิทธิร้องขอให้มีการประเมินและมีสิทธิร่วมในกระบวนการ ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพจากนโยบายสาธารณะ รวมทั้งมีสิทธิได้รับรู้ข้อมูล คำชี้แจง และเหตุผลจากหน่วยงานของ รัฐ ก่อนการอนุญาตหรือการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพของตนหรือของชุมชน จากที่ กล่าวมา ทำให้การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ได้รับความสนใจมากขึ้น แต่ในขณะเดียวกัน พบว่า กระบวนการ ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพยังมีข้อจำกัดในด้านองค์ความรู้ บุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะความชำนาญใน การปฏิบัติงานในเรื่องดังกล่าว ที่ผ่านมา สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ชื่อเดิม สถาบันการ จัดการระบบสุขภาพ) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้จัดประชุมปฏิบัติการด้านการประเมินผล กระทบทางสุขภาพ หลักสูตรเข้มข้น มาแล้วจำนวน ๗ ครั้ง ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นมา ซึ่งที่ผ่านมาได้รับการตอบรับ จากผู้เข้าร่วมประชุมและผู้สนใจจากภาคส่วนต่างๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และประชาชน ทั่วไปเป็นอย่างดี

ดังนั้น สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส.ม.อ.) จึงได้จัดการประชุมเชิง ปฏิบัติการ เรื่อง “วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ” อีกครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มี ความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องหลักเกณฑ์ แนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการ ปฏิบัติงานภายใต้บริบท หน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองได้อย่างมีคุณภาพ และเกิดการขยายองค์ความรู้และการต่อยอด งานด้านการประเมินผลกระทบให้ขยายเป็นที่รับรู้ในวงกว้างมากขึ้น การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ใช้รูปแบบออนไลน์ ระบบ Zoom ประกอบด้วยการบรรยาย อภิปรายกรณีศึกษา และปฏิบัติการกลุ่ม ตลอดจนปฏิบัติการในพื้นที่ แบ่งการ ประชุมเป็น ๒ รอบ รอบที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ และรอบที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ อัตราค่าลงทะเบียนท่านละ ๑,๐๐๐.- บาท (ไม่รวมค่าปฏิบัติการในพื้นที่) รายละเอียดเพิ่มเติม ดังลิ้งก์แนบ <http://hsmi.psu.ac.th/hiarc/?p=1800> หรือสแกนคิวอาร์โค้ดได้ที่ด้านล่างหนังสือ


/ ในการนี้...

ในการนี้ สนส.ม.อ. จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่าน บุคลากร และนักศึกษา ในหน่วยงานของท่าน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว โดยสามารถสมัครได้ด้วยการส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนมาที่ คุณสุวภาคย์ เบญจธนวัฒน์ หรือคุณอิสรา มิตรช่วยรอด โทรสาร ๐๗๔-๒๕๒๙๐๑ หรือ thaihiaconference1@gmail.com และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมให้ผู้ที่สนใจในหน่วยงานได้รับทราบ ทั้งนี้หน่วยงานภาครัฐทุกท่าน สามารถเข้าร่วมประชุมโดยไม่ถือเป็นวันลา และสามารถเบิกจ่ายค่าลงทะเบียน ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการเดินทางและที่พักจากหน่วยงานต้นสังกัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

เรียน คุณอิสรา

- สท.น.น.น. สท.น.น.  
ผ. สท.น.น. สท.น.น. สท.น.น. สท.น.น.  
10/1/2565 " สท.น.น. สท.น.น. สท.น.น. สท.น.น."  
- HRD สท.น.น. สท.น.น.  
Delovanatany

  
18 29 65

ขอแสดงความนับถือ

ดร. กุลทัต หงส์ขยางกูร

(ดร. กุลทัต หงส์ขยางกูร)

รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันนโยบายสาธารณะ  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์



19 พ.ค. 65

(นายไพบุลย์ ขาวสวนศรีเจริญ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง

ประสานงาน : สุวภาคย์ เบญจธนวัฒน์ ๐๘๑-๘๕๘๓๘๑๔

อิสรา มิตรช่วยรอด ๐๙๑-๐๔๕๔๔๗๓

สนส.ม.อ. อาคาร ๑ ชั้น ๑๐ ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (อาคาร LRC)

โทรศัพท์ ๐-๗๔๒๘-๒๙๐๐

โทรสาร ๐-๗๔๒๘-๑๙๐๑

หมายเหตุ: สแกนคิวอาร์โค้ด เพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

